

# Cầu truyền hình kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneve và Chuyển tàu tập kết

09:18 02/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 1/9, cầu truyền hình trực tiếp "niềm tin và khát vọng" kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneve và chuyển tàu tập kết ra Bắc (1954 - 2024) đã diễn ra tại 3 điểm cầu: Khuôn viên tượng đài anh hùng liệt sĩ đoàn tàu không số, Lữ đoàn 125 - Vùng 2 Hải quân, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức; Khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp); khu lưu niệm đồng bào, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954 tại TP Sầm Sơn (Thanh Hóa).**



*Đồng chí Đỗ Trọng Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HỖND tỉnh và các đại biểu dự điểm cầu Thanh Hóa.*

Chương trình do Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đài PT & TH tỉnh Thanh Hóa và Đài PT & TH tỉnh Đồng Tháp tổ chức, cầu truyền hình trực tiếp mang tên “niềm tin và khát vọng”.

Cách đây tròn 70 năm Hiệp định Genève được ký kết năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã có quyết định mang tầm chiến lược là đưa một số lượng không nhỏ con em cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc để tiếp tục học tập, nhằm đào tạo lực lượng cán bộ cho sự nghiệp cách mạng lâu dài của Đảng. Đây không chỉ là đợt chuyển quân thông thường, mà còn là đợt chuyển quân mang trong đó tầm nhìn chiến lược của Đảng ta nhằm bồi dưỡng, đào tạo một đội ngũ cán bộ, chiến sĩ vừa góp phần cho công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc, vừa chuẩn bị lực lượng cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam sau này.



*Chương trình nghệ thuật tại 3 điểm cầu*

Chương trình cầu truyền hình gồm 3 phần: Phần I; Đi vinh quang - ở anh dũng, là sự gặp gỡ các nhân chứng với những hồi ức về những lời nhắn gửi ngày chia tay; phần II kể về ký ức một hành trình và sự đón tiếp nghĩa nặng tình sâu của đồng bào Thanh Hóa, thể hiện là một hậu phương lớn đón tiếp những người con miền Nam bằng cả trái tim; phần III là những thước phim về hành trình tiếp nối của những hạt giống đỏ cho ngày thống nhất và đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với thời lượng 140 phút, qua các phóng sự, videoclip nhắc đến mốc son lịch sử và niềm khát khao thống nhất, các nghệ sĩ đã tái hiện lại những hình ảnh đón tiếp nồng ấm con em cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà.

Qua các tiết mục: Ký ức một hành trình; hậu phương lớn nghĩa nặng tình sâu; miền Nam trong trái tim Người; những người con miền Nam trên đất Bắc; những bức thư vượt giới tuyến; hạt giống đỏ cho ngày thống nhất và nối mãi một hành trình. Đồng thời khán giả cũng được gặp gỡ và giao lưu cùng các nhân chứng lịch sử.

Chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Niềm tin và Khát vọng" kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneve và chuyến tàu tập kết ra Bắc (1954 - 2024) tại 3 điểm cầu đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với khán giả cả nước đồng thời giáo dục lòng yêu nước, tinh đoàn kết dân tộc và yêu chuộng hòa bình của dân tộc ta.

**Lê Thanh**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/cau-truyen-hinh-ky-niem-70-nam-hiep-dinh-geneve-va-chuyen-tau-tap-ket>